

CÓ PHẢI QUÝ VỊ ĐÃ SẴN SÀNG ĐỂ NỔI BẬT?

Ngày lúc này, Victoria Police muốn có quý vị trong lực lượng của mình. Chúng tôi có nhiều vị trí thú vị và đầy thách thức. Hãy chọn vị trí mà quý vị quan tâm...



THÀNH VIÊN CẢNH SÁT

Nghề cảnh sát là một nghề nghiệp vừa đầy thách thức vừa được đền đáp xứng đáng. Đó là một công việc phi thường, trong đó quý vị sẽ bảo vệ quyền của tất cả người dân Bang Victoria được sống trong sự an toàn và an ninh.



NHÂN VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ

Cung cấp sự hỗ trợ liên tục cho mạng lưới xe lửa đang phát triển của chúng ta. Quý vị sẽ tham gia vào việc bảo vệ cộng đồng và khoảng 400.000 người sử dụng dịch vụ xe lửa mỗi ngày.



DỊCH VỤ CÔNG CỘNG CỦA BANG VICTORIA

Victoria Police tuyển dụng hơn 3000 nhân viên hỗ trợ trên toàn khắp Tiểu bang Victoria, cho nhiều vị trí đầy thách thức khác nhau để cung cấp sự hỗ trợ thiết yếu cho Victoria Police.

ĐỂ TRỞ THÀNH MỘT THÀNH VIÊN CỦA VICTORIA POLICE HAY NHÂN VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ, QUÝ VỊ PHẢI:

- Là 18 tuổi hoặc hơn
- Là công dân của Úc hoặc có tư cách thường trú nhân
- Nếu quý vị dưới 21 tuổi, quý vị phải đã đỗ Chứng Chỉ Tú Tài của Bang Victoria (Victorian Certificate of Education - VCE) hoặc tương đương Chứng Chỉ Cấp Cao về Học Tập Ứng Dụng của Bang Victoria (Senior Level Victorian Certificate of Applied Learning - VCAL) được chấp nhận
- Đáp ứng các đòi hỏi về tư cách hội đủ điều kiện, liên quan đến các kết tội hình sự và giao thông
- Đáp ứng các tiêu chuẩn về thị lực. Hãy tham khảo với nhân viên đo thị lực địa phương của quý vị để xem liệu quý vị có thích hợp hay không.
- Khỏe mạnh và sẵn sàng làm việc trong một vị trí đòi hỏi nhiều cố gắng và vất vả về thể lực.

Ngoài những đòi hỏi trên về tư cách hội đủ điều kiện, các thành viên cảnh sát còn phải có bằng lái xe điều khiển số bằng tay, của Bang Victoria, còn hạn.

Các giá trị của chúng tôi

Victoria Police có được lòng tin và mức độ hài lòng lớn lao của cộng đồng. Chúng tôi cam kết đảm bảo là tất cả lực lượng của chúng tôi đều tuân theo các giá trị cốt yếu của chúng tôi:

Các giá trị cốt lõi sau là chính yếu ở tất cả các thành viên:

Tính chính trực

Khả năng lãnh đạo

Tính linh hoạt

Sự tôn trọng

Tinh thần hỗ trợ

Tính chuyên nghiệp

Chế độ nghỉ phép

Khi tốt nghiệp và trở thành thành viên cảnh sát hay nhân viên dịch vụ bảo vệ, các quyền lợi về nghỉ phép của quý vị sẽ là ...

- Bảy tuần nghỉ phép mỗi năm cộng thêm thời gian nghỉ gộp chung lại là 10 ngày.
- Nghỉ phép bệnh 15 ngày một năm.
- Nhiều quyền lợi rộng rãi khác về nghỉ phép; bao gồm nghỉ phép sinh con và nghỉ phép làm cha mẹ và nghỉ phép học tập.



THÀNH VIÊN CẢNH SÁT

Có phải quý vị có các phẩm chất cần thiết để trở thành một thành viên của Victoria Police?

Nếu quý vị có động cơ, lòng đam mê và mong muốn được phục vụ cộng đồng nơi tất cả chúng ta đang sống, thì chúng tôi muốn nhận được hồi âm từ quý vị.

Nghề cảnh sát là một nghề nghiệp vừa đầy thách thức và được đền đáp xứng đáng. Đó là một công việc phi thường, trong đó quý vị sẽ bảo vệ quyền của tất cả người dân Bang Victoria được sống trong sự an toàn và an ninh.

Có phải quý vị hội tụ tất cả những gì mà chúng tôi đang tìm kiếm? Chúng tôi muốn tuyển mộ phụ nữ và nam giới từ khắp nơi trong Tiểu bang Victoria, phản ánh cộng đồng đa dạng của chúng ta.

Để biết thêm về bản thân mình và để xem quý vị có hội tụ các phẩm chất cần thiết để trở thành một thành viên của Victoria Police hay không, hãy thực hiện cuộc kiểm tra trực tuyến của chúng tôi về tư cách hội đủ điều kiện và tính thích hợp, có trên trang mạng của chúng tôi.

GIỜ GIÁC

Victoria Police cung cấp dịch vụ 24 giờ, bảy ngày một tuần. Là cảnh sát viên, quý vị sẽ phải làm việc theo nhiều ca, gồm cuối tuần, ca đêm, các ngày nghỉ lễ và tại các địa điểm khác nhau. Giờ làm việc thông thường đối với các thành viên toàn thời là 80 giờ đồng hồ mỗi hai tuần.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Quý vị sẽ trải nghiệm tất cả những gì là của nghề cảnh sát khi quý vị thực hiện chương trình huấn luyện dành cho những Người Mới Được Tuyển, tại Học Viện Victoria Police. Chương trình huấn luyện 33 tuần này được thiết kế để trang bị cho quý vị các kiến thức, kỹ năng và sự tự tin để hoàn thành chương trình huấn luyện 'trong công việc' của quý vị khi thực hiện các nhiệm vụ tác nghiệp trong tư cách là cảnh sát viên tập sự.

Để tốt nghiệp và trở thành một cảnh sát viên tập sự, quý vị phải đạt trình độ chuyên môn trong tất cả các phương diện của chương trình huấn luyện và cho thấy là quý vị có các phẩm chất, khí chất và thái độ cá nhân để là một thành viên hiệu quả của Victoria Police.

SAU THỜI GIAN Ở HỌC VIỆN

Sau khi tốt nghiệp, quý vị sẽ được yêu cầu chỉ định ba khu vực đô thành mà quý vị muốn hoàn thành chương trình huấn luyện tập sự của mình, tuy nhiên, quý vị có thể được bố trí làm việc tại bất kỳ đâu trong Tiểu bang Victoria, kể cả các địa điểm miền quê.

LÀM ĐƠN XIN

Khi quý vị đã xác định là quý vị đáp ứng các tiêu chí của chúng tôi về tư cách hội đủ điều kiện và đã thực hiện cuộc kiểm tra về tính phù hợp, thì quý vị đã sẵn sàng để thực hiện bước kế tiếp để bắt đầu một nghề nghiệp thú vị và đầy thách thức với Victoria Police là là một thành viên cảnh sát.



NHÂN VIÊN DỊCH VỤ BẢO VỆ

Có phải quý vị hình dung thấy mình làm công việc bảo vệ cộng đồng và làm nên sự khác biệt?

Ngay lúc này, Victoria Police đang tìm người để đảm lãnh các vai trò quan trọng trong phục vụ cộng đồng tại Tiểu bang Victoria.

Trong vai trò là Nhân viên Dịch vụ Bảo vệ, quý vị sẽ giúp bảo vệ 400.000 khách hàng sử dụng mạng lưới xe lửa của chúng ta mỗi ngày.

Công việc của quý vị sẽ tập trung đến việc giúp đỡ công chúng về các thắc mắc tổng quát, đưa ra lời khuyên và đảm bảo là cộng đồng cảm thấy an toàn. Quý vị còn có thể giải quyết các vụ việc về hành vi chống phá xã hội, kể cả các hành vi phạm pháp liên quan đến rượu, bia và các chất thuốc cũng như phá hoại tài sản.

GIỜ GIÁC

Nhân viên Dịch vụ Bảo vệ sẽ làm việc theo các ca tám, chín hay mười giờ đồng hồ để bảo vệ mạng lưới xe lửa. Họ sẽ cần phải có mặt tại ga xe lửa được phân công từ 6 giờ chiều và ở lại cho tới khi chuyển xe lửa cuối cùng rời ga.

Một số giờ giấc làm việc có kèm các khoản phụ cấp ca được trả thêm ngoài mức lương cơ sở của quý vị.

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN

Quý vị sẽ bắt đầu một khóa huấn luyện toàn diện kéo dài 12 tuần tại Victoria Police Academy, ở Glen Waverley. Quý vị sẽ cần phải tham dự chương trình huấn luyện toàn thời, từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 7 giờ 30 phút sáng đến 4 giờ 10 phút chiều.

Chương trình huấn luyện Nhân viên Dịch vụ Bảo vệ chuẩn bị cho các thành viên để làm việc một cách an toàn trong môi trường năng động, chuẩn bị quý vị cho những tình huống rất khó lường biết trước.

Quý vị sẽ học cùng chương trình huấn luyện về súng và các thủ thuật phòng vệ như của thành viên cảnh sát và cũng học cách thể hiện sự tôn trọng đối với những người dễ bị tổn thương như những người vô gia cư, giới trẻ, những người bị ảnh hưởng bởi rượu và ma túy, người cao niên và những người có bệnh tâm thần.

SAU THỜI GIAN Ở HỌC VIỆN

Khi quý vị tốt nghiệp và trở thành một Nhân viên Dịch vụ Bảo vệ sau một khóa huấn luyện kéo dài 12 tuần, quý vị sẽ có một lễ tốt nghiệp tại Victoria Police Academy.

Ban đầu quý vị sẽ làm việc tại các ga xe lửa trong tuyến vòng trong trung tâm thành phố và tại các ga chính, có thể bao gồm ga xe lửa Footscray, North Melbourne, Clifton Hill và Richmond. Một phần trong chương trình huấn luyện tiếp tục của quý vị là quý vị sẽ được cảnh sát giao thông hỗ trợ và cuối cùng quý vị có thể được triển khai tới các địa điểm ngoại ô xa hơn.

LÀM ĐƠN XIN

Để xác định xem quý vị có hội tụ những gì là cần thiết để trở thành một PSO hay không, xin hãy thực hiện cuộc kiểm tra về tư cách hội đủ điều kiện trên trang mạng của Victoria Police về nghề nghiệp, tại địa chỉ policecareer.vic.gov.au/ps0



DỊCH VỤ CÔNG CỘNG CỦA BANG VICTORIA

Khi nghĩ đến cảnh sát, quý vị nghĩ đến các nhân viên cảnh sát đi tuần trong cộng đồng, nhưng có hàng ngàn người được Victoria Police tuyển dụng trong các vị trí hỗ trợ và chúng tôi có thể có công việc đúng cho quý vị.

Có đủ các công việc khác nhau trong Victoria Police và các công việc này phản ánh những đòi hỏi đa dạng của tổ chức này, từ pháp y đến truyền thông đến chuyên gia về IT.

Các cơ hội có trong các lĩnh vực bao gồm:

- Tài chính và Thu mua
- Quản lý Tài nguyên Nhân sự
- Công nghệ Thông tin
- Hành chính Tổng quát
- Nghiên cứu, hoạch định chiến lược và phân tích chính sách
- Các vị trí chuyên môn như chuyên gia về dấu vân tay, chuyên gia phân tích và chuyên gia khoa học pháp y.

Một trong những lợi ích của việc làm việc trong một tổ chức lớn là cơ hội được làm việc trong các đơn vị nghiệp vụ khác nhau, được tiếp xúc với nhiều lĩnh vực khác nhau và nhiều hệ thống kỹ năng khác nhau.

Victoria Police cung cấp cho các nhân viên cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp và cơ hội trang bị cho bản thân mình nhiều kỹ năng trong các lĩnh vực khác nhau. Từ đầu này đến đầu kia của Tiểu bang Victoria, các cơ hội làm việc có tại các khu vực đô thành cũng như tại các khu vực vùng miền.

Victoria Police là một Chủ nhân Tôn trọng Cơ hội Bình quyền.

CHÚNG TÔI MANG ĐẾN CHO QUÝ VỊ NHỮNG GÌ

Khi quý vị là một thành viên của Victoria Police, điều này có nghĩa là quý vị có cơ hội đóng góp và làm nên sự khác biệt cho cộng đồng. Giúp chúng tôi đạt được mục tiêu của chúng tôi là, cùng với các đối tác của chúng tôi, làm nên một Tiểu bang Victoria an toàn hơn qua việc chúng tôi làm việc để:

- Đảm bảo một xã hội an toàn và an ninh qua việc thực thi pháp luật
- Điều tra tội phạm và truy tố những người phạm pháp
- Cung cấp sự hỗ trợ và việc giáo dục cộng đồng
- Thực thi các chiến lược ngăn ngừa tội phạm
- Cộng tác với các cơ quan và tổ chức khác của chính phủ cũng như với cộng đồng địa phương.

Do bởi Nhân viên Dịch vụ Công cộng làm việc trong Victoria Police, quý vị sẽ giúp chỉ huy và hỗ trợ các sáng kiến chiến lược của tổ chức này. Quý vị có thể làm việc này bằng cách hỗ trợ bằng việc cung cấp cho các thành viên cảnh sát thuộc tuyến đầu các tài nguyên cần thiết để tiến hành các hoạt động hàng ngày nhằm tạo nên một Tiểu bang Victoria an toàn hơn.

Quý vị cũng sẽ có quyền được hưởng nhiều lợi ích của việc làm việc cho Chính phủ Bang Victoria và làm việc với một tổ chức tuyệt vời là Victoria Police.

LÀM ĐƠN XIN

Tất cả các vị trí đang cần cho Victoria Police đều được quảng cáo trên trang mạng của Chính phủ Bang Victoria tại địa chỉ: www.careers.vic.gov.au.

Tất cả các ứng viên thành công sẽ cần phải trải qua nhiều cuộc kiểm tra an ninh, bao gồm kiểm tra về hồ sơ tội phạm, kiểm tra dấu vân tay và kiểm tra tài chính, trước khi được mời vào một vị trí.